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Stuðboltarnir 

2. fundur 
Nemendafulltrúaráð 2. – 3. bekkja 

Fundur 12. nóvember 2018 
 

 

1. Helga Fríður Garðarsdóttir bauð Stuðbolta velkomna á annan fund vetrarins og byrjuðum við 

á að rifja upp hvert hlutverk okkar er sem Stuðboltar. Fundurinn gekk vel og voru eftirfarandi 

mál á dagskrá: 

 

2. Hvað finnst nemendum um að friðargangan sé hætt? Sakna þau þess að hafa viðburð sem 

þennan? Myndu þau vilja að eitthvað annað kæmi í staðinn og þá hvað? 

Eftirfarandi hugmyndir og umræður komu fram:  

 

 48 af 50 nemendum í 3. bekk vildu hafa friðargönguna áfram 

 Skemmtilegt og kósý að hafa svona göngu öll saman 

 Gaman að hitta oft systkini sín og þá sem maður þekkir 

 Hættulegt að slökkva svona öll ljós og líka leiðinlegt 

 Byrja aftur með friðargönguna  

 

 



2 
 

 

3. Eru nemendur ánægðir með fyrirkomulag litlu jólanna eða hafa þau einhverjar hugmyndir um 

nýjungar:  

Eftirfarandi hugmyndir og umræður komu fram:  

 

 Flestir ánægðir með litlu jólin eins og þau eru 

 Væri gaman að fá jólasveina til að koma  

 Væri gaman að fá heitt kakó 

 Vilja að boðið sé upp á piparkökur og mandarínur 

 Mjög skemmtilegt að skiptast á pökkum en passa verður að gjafirnar séu bæði fyrir 

stráka og stelpur. 

 

4. Önnur mál sem rædd voru um bættan skólabrag:  

 Hafa vesti og takkaskó sem Hópsskóli á og allir mega nota 

 það er of oft vesen í frímínútum 

 Lengja frímínúturnar 

 Hafa oftar tacco í matinn 
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 Gaman var að hafa popp eftir lestrarátakið 

 Það ætti að banna gerviblóð og ljóta búninga í skólanum, margir hræddir við þá 

 Stækka skólann og jafnvel hafa hann á fleiri hæðum 

 Fá fleiri leiktæki 

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið 

Helga Fríður Garðarsdóttir 

 


